

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

รายละเอียดข้อมูล...นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <https://www.tpa.or.th/pdpp/11.php>
สำหรับผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)



ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ----

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว
จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

1. ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดการอบรม การเรียนการสอน การให้บริการ
ล่ามและการแปลภาษา

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น จากการแนะนำ อ้างอิง โดยบุคคลที่สามหรือองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเคยติดต่อประสานงานกับข้าพเจ้า

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อนำมาใช้ติดต่อ
หรือเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของสมาคมฯ

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ผู้เข้าอบรม ผู้เรียน ผู้ให้บริการล่าม
หรือการแปลภาษา เพื่อการจัดการอบรม การเรียนการสอน การให้บริการล่ามและการแปลภาษา การติดต่อเพื่อสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ประวัติและความ
เชี่ยวชาญของท่านให้กับผู้เข้าอบรม ผู้เรียน ผู้ให้บริการล่ามหรือแปลภาษาได้

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของข้าพเจ้าต่อการอบรม ประเมินผลหลักสูตรอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรม ประเมินผลผู้ใช้บริการล่ามหรือแปลภาษา ประเมินผลการทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ประเมินผลการบริหารจัดการอบรมของสมาคม เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสมาคมฯ

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การอบรม ให้ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่านได้

2. ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำหลักสูตรหรือการอบรมหรือการให้บริการล่ามหรือการแปลภาษาที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการทำงาน การศึกษา ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ไปใช้ประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ผ่านทางเอกสารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถประชาสัมพันธ์หรือแนะนำหลักสูตรหรือบริการล่ามหรือการแปลภาษาที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาให้กับผู้สนใจใช้บริการได้

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอบรมหรือโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม ศึกษา ทัศนศึกษา การเรียนการสอน การให้บริการล่ามหรือการแปลภาษา หรือบริการอื่นของสมาคมฯ

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือสิทธิประโยชน์หรือบริการอื่นของสมาคมฯ แก่ท่านได้

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

วันที่